
 

| สํานักงานสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภฏัเชียงใหม  ปรัชญา : เที่ยงตรง โปรงใส เปนกลาง สรางสรรคผลงาน มุงสูคุณภาพ 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 

ครั้งท่ี ๒/๒๕๕๕ 

วันท่ี ๒๖ มกราคม ๒๕๕๕ 

ณ หองประชุมสภามหาวิทยาลัย ช้ัน ๒ อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 

ผูมาประชุม 

๑. ศ.เกียรติคุณ นพ.อาวุธ ศรีศุกรี นายกสภามหาวิทยาลัย 

๒. ศ.เกียรติคุณ ดร.กิตติชัย  วัฒนานิกร กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

และ อุปนายกสภามหาวิทยาลัย 

๓. ผศ.ดร.เรืองเดช วงศหลา อธิการบดี 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง 

๔. นางทองอยู อานนทวิลาศ ประธานกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง 

๕. รศ.วาท่ีรอยตรีสกล       แกวศิริ  ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ   

   กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง 

๖. ดร.จรูญ คํานวนตา กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

๗. นายทินกร นําบุญจิตต กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

๘. นายบุญรัตน วงศใหญ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

๙. นายบุญเอ้ือ บัวสรวง กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

๑๐. นายบพิตร  โกมลตรี กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

๑๑. นายปริญญา ปานทอง กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

๑๒. ดร.ศุภวัตร ภูวกุล กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

๑๓. รศ.สุรชัย ขวัญเมือง กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

๑๔. นางอรวรรณ ชยางกูร กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

๑๕. ผศ.เพ่ิมศักดิ์ สุริยจันทร รองอธิการบดี  

 กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนงบริหาร 

๑๖. ผศ.ดร.อรพินทร ศิริบุญมา คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนงบริหาร 

๑๗. รศ.ประสิทธิ์ กิจจนศิริ คณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนงบริหาร 

๑๘. ผศ.สุชานาฏ สิตานุรักษ ผูอํานวยสถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนงบริหาร 

สภามหาวิทยาลยัรบัรองรายงานการประชุมฉบบันี้ แลว้ 

ในการประชุม ครั้งที ่๔/๒๕๕๕ วนัที่ ๒๒ กมุภาพนัธ ์๒๕๕๕ 

 



๒ 
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๑๙. ดร.บังอร ฉัตรรุงเรือง กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา 

๒๐. ผศ.สมบัติ สิงฆราช กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา 

๒๑. ผศ.สัญญา สะสอง กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา 

๒๒. ผศ.สารุง  ตันตระกูล กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา 

๒๓. นายถนัด                   บุญชัย รองอธิการบดี  เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

 

ผูไมมาประชุม 

๒๔. ดร.อุทัย สื่อกระแสร กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

 

ผูเขารวมประชุม 

๑. นางสาวมนัญชยา รัตนกิจ ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

๒. นางสาวพัชรินทร สมพุฒิ ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

๓. นางสาวปราณิศา จันทรมา ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

๔. นางศิริพร ธุวดาราตระกูล ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

๕. นางสาวณัฎฐมล คําวัง ผูปฏิบัติหนาท่ีในการประชุมสภามหาวิทยาลัย 

๖. วาท่ีรอยตรีโกศล แสงงาม ผูปฏิบัติหนาท่ีในการประชุมสภามหาวิทยาลัย 

๗. นายณัฐวัฒน โรจนวุฒิธรรม ผูปฏิบัติหนาท่ีในการประชุมสภามหาวิทยาลัย 

๘. ผศ.สุมิตรา ศรีชูชาติ รองอธิการบดีฝายบริหารงานบุคคล 

๙. รศ.พิทยาภรณ มานะจุติ ผูชวยอธิการบดีฝายประกันคุณภาพการศึกษา 

๑๐. ผศ.เยี่ยมลักษณ อุดาการ คณบดีคณะครุศาสตร 

๑๑. ผศ.ดร.ชวิศ จิตรวิจารณ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 

๑๒. ผศ.กัลยา หงษาวงศ ผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

๑๓. ดร.วัชร ี หาญเมืองใจ รองผูอํานวยการ 

สถาบันพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแหงเอเชีย 

 

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๐๐ น. 
 

 นายกสภามหาวิทยาลัยกลาวเปดประชุม และดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องท่ีประธานแจงท่ีประชุมทราบ 
 

 ๑.๑   เรื่องแจงของประธานท่ีประชุม  
 

 - ไมมี -  



๓ 
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๑.๒ เรื่องแจงของมหาวิทยาลัย 
 

 ๑.๒.๑  พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจําป พ.ศ. ๒๕๕๕  
  

  ผูชวยศาสตราจารย ดร.เรืองเดช วงศหลา อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง  

แจงท่ีประชุมเพ่ือทราบวา กองงานสวนพระองค สํานักพระราชวังไดแจงหมายกําหนดการท่ีพระบาทสมเด็จ-

พระเจาอยูหัวฯ มีพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ ใหสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจาฟามหาวชิราลงกรณ

สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จแทนพระองคในการพระราชทานปริญญาบัตรแกบัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษาจาก

มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ โดยมีกําหนดการจัดพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจําป พ.ศ. ๒๕๕๕ ข้ึน 

ในวันท่ี ๒๕ – ๒๘ เมษายน ๒๕๕๕ ณ หอประชุมทีปงกรรัศมีโชติ วิทยาเขตสะลวง-ข้ีเหล็ก มหาวิทยาลัย 

ราชภัฏเชียงใหม อ.แมริม จ.เชียงใหม โดยบัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหมจะเขารับ

พระราชทานปริญญาบัตร ในวันท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๕๕ มหาวิทยาลัยจึงขอเรียนเชิญนายกสภามหาวิทยาลัย

และกรรมการสภามหาวิทยาลัยเขารวมพิธีดังกลาว โดยจะมีหนังสือเรียนเชิญอยางเปนทางการตอไป ซ่ึงมี

กําหนดการดังนี้  

 -  วันท่ี ๒๓ เมษายน ๒๕๕๕  ภาคเชา  งานบัณฑิตานุสรณ และพิธีมอบชุดครุยปริญญา 

แกบัณฑิตกิตติมศักดิ์  

   ภาคคํ่า  งานเลี้ยงแสดงความยินดีแกบัณฑิตกิตติมศักดิ์  

 -  วันท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๕๕  ท้ังภาคเชา – บาย  พิธีพระราชทานปริญญาบัตรแกบัณฑิต  

ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม  
 

 มติสภามหาวิทยาลัย  

 รับทราบ  
 

 ๑.๒.๒ พิธีเปดศูนยตะวันออกกลางศึกษา และหองสมุดประชาคมอาเซียน 

 

 ผูชวยศาสตราจารย ดร.เรืองเดช วงศหลา อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง แจงท่ี

ประชุมวา เม่ือวันท่ี ๑๖ มกราคม ๒๕๕๕ ท่ีผานมา มหาวิทยาลัยไดมีพิธีเปดศูนยตะวันออกกลางศึกษา (06U 

Center for Middle East Studies) และหองสมุดประชาคมอาเซียน (ASEAN Community Library) ซ่ึงมีกงสุลจาก

ประเทศตาง ๆ และหนวยงานภาครัฐท่ีเก่ียวของ มารวมงานในครั้งนี้ดวย อีกท้ังทาง October 6 University  

ไดลงนามในบันทึกขอตกลงความรวมมือเพ่ือสนับสนุนศูนยตะวันออกกลางศึกษา (06U Center for Middle 

East Studies) มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหมตอไป 
 

 มติสภามหาวิทยาลัย  

 รับทราบ  



๔ 
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 ๑.๓ เรื่องแจงของเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

 

 ๑.๓.๑ เอกสารเผยแพรเกี่ยวกับกิจการสภามหาวิทยาลัย จากสถาบันคลังสมองของชาติ 

จํานวน ๑ รายการ  
 

 เลขานุการสภามหาวิทยาลัยแจงท่ีประชุมวา ตามท่ีสํานักงานสภามหาวิทยาลัยไดสมัครเปนสมาชิก

จดหมายขาวธรรมาภิบาลมหาวิทยาลัย ของสถาบันคลังสมองของชาติเพ่ือนํามาเผยแพรแกกรรมการ  

สภามหาวิทยาลัย นั้น บัดนี้สํานักงานสภามหาวิทยาลัยไดรับจดหมายขาว ปท่ี ๓ ฉบับท่ี ๓ (กรกฎาคม – 

กันยายน ๒๕๕๔) แลว  

 รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๑.๓.๑ นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ  

 

 มติสภามหาวิทยาลัย  

 รับทราบ  

 

ระเบียบวาระท่ี ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุม  

 

 ๒.๑ รายงานการประชุมครั้งท่ี ๑๓/๒๕๕๔ วันท่ี ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๔ 

 

เลขานุการสภามหาวิทยาลัยนําเสนอท่ีประชุมวา สํานักงานสภามหาวิทยาลัย จัดทํารายงานการประชุม

สภามหาวิทยาลัยครั้งท่ี ๑๓/๒๕๕๔ วันท่ี ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๔ เสร็จเรียบรอยแลว และไดจัดสงรายงาน 

การประชุมไปพรอมกับการจัดสงระเบียบวาระและเอกสารการประชุม ตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ

เชียงใหม วาดวย การประชุมสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๔  

รายละเอียดตามเอกสารรายงานการประชุม และขอแกไขดังนี้  

 

๑. หนา ๘ ระเบียบวาระท่ี ๔.๑.๒ ยอหนาท่ี ๒ บรรทัดแรก แกไขเพ่ิมเติมขอความ ดังนี้ 

 จากเดิม “บัดนี้ กลุมมหาวิทยาลัยราชภัฏท่ีไดตกลงเขารวมจัดตั้งกองทุนดังกลาว จํานวน ๓๓ แหง 

ไดคัดเลือก” 

 เปน “บัดนี้ กลุมมหาวิทยาลัยราชภัฏท่ีจํานวน ๓๓ แหงไดตกลงเขารวมจัดตั้งกองทุนดังกลาว 

จํานวน ๓๓ แหง โดยไดคัดเลือก” 

๒. หนา ๙ ขอ ๒ บรรทัดท่ี ๒ แกไขเพ่ิมเติมขอความ ดังนี้ 

 จากเดิม “...มีจํานวนเทาไหร เพ่ือนําไปประกอบการตัดสินใจ...” 

 เปน “...มีจํานวนเทาไหรไร เพ่ือนําไปประกอบการตัดสินใจ...” 

  



๕ 
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๓. หนา ๙ ขอ ๖ บรรทัดแรก แกไขขอความ ดังนี้ 

 จากเดิม “...การออมเงินหลาย ๆ รูปแบบ...” 

 เปน “...การออมเงินหลาย ๆ รูปแบบ...” 

๔. หนา ๙ ขอ ๗ บรรทัดแรก เพ่ิมเติมขอความ ดังนี้ 

 จากเดิม “...ผูเชี่ยวชาญดานการเงินพิจารณาเปรียบเทียบ...” 

 เปน “...ผูเชี่ยวชาญดานการเงินชวยพิจารณาเปรียบเทียบ...” 

๕. หนา ๑๓ ขอ ๔ แกไขเพ่ิมเติมขอความ ดังนี้ 

 จากเดิม “...เพ่ือใหนักศึกษาไดอานพิจารณาขอตกลงของมหาวิทยาลัย” 

 เปน “...เพ่ือใหนักศึกษาทราบหลักเกณฑไดอานพิจารณาขอตกลงของมหาวิทยาลัย” 

  

 มติสภามหาวิทยาลัย 

  รับรองรายงานการประชุมครั้งท่ี ๑๓/๒๕๕๔ วันท่ี ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๔ ตามท่ีแกไข 

 

ระเบียบวาระท่ี ๓  เรื่องสืบเนื่อง 

 

 - ไมมี - 

 

ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 

 

 ๔.๑ พิจารณาเรื่องนโยบายหรือระดมความคิด 

 

  ๔.๑.๑ การบริหารจัดการมหาวิทยาลัยแบบรวมบริการและการกระจายตามหนวยงาน 

 

 ผูชวยศาสตราจารย ดร.เรืองเดช วงศหลา อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง  

นําเสนอท่ีประชุมพิจารณาระดมความคิด โดยนําเสนอขอมูลเพ่ือประกอบการระดมความคิดในหัวขอ  

“การบริหารจัดการแบบรวมศูนยหรือแยกศูนยในสถาบันอุดมศึกษา”  

รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๔.๑.๑ 

 

ท่ีประชุมรวมกันพิจารณาและมีขอเสนอแนะ ดังนี้ 

 

๑. ประเด็นท่ีอาจเปนขอจํากัด คือ แนวทางท่ีมหาวิทยาลัยดําเนินการอาจไมสอดคลองกับตัวบงชี้

ท่ีกําหนดในการประกันคุณภาพการศึกษา หรือการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย 

หรือประเมินผลงานในตําแหนงคณบดี 



๖ 
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๒. การบริหารความเสี่ยงเปนเรื่องสําคัญท่ีมหาวิทยาลัยควรพิจารณาดําเนินการควบคูไปกับการ

ประกันคุณภาพการศึกษา 

๓. การเลือกใชการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยในอดีตสวนใหญเปนการกระจายอํานาจ 

การบริหารไปยังสวนราชการและหนวยงานระดับคณะ ไดแก คณะ/สถาบัน/สํานัก มหาวิทยาลัยเริ่มใช

นโยบายบริหารจัดการในลักษณะ “รวมบริการประสานภารกิจ” มาแลวประมาณ ๓ – ๔ ป 

๔. ถาหากสภามหาวิทยาลัยพิจารณาแลวเห็นวารูปแบบนี้ เหมาะสมสําหรับการบริหาร

มหาวิทยาลัย (หลังจากท่ีไดเริ่มใชมาแลวอยางนอย ๔ ป) มหาวิทยาลัยอาจจะกําหนดแนวทางหรือมาตรการ

สําหรับการบริหารจัดการในลักษณะแบบรวมศูนยใหชัดเจนยิ่งข้ึน  

๕. ความพรอมในแตละดานเปนปจจัยสําคัญท่ีจะนําไปสูการตัดสินใจเลือกใชรูปแบบการบริหาร

จัดการภายในสถาบันอุดมศึกษา 

๖. การเลือกใชการบริหารแบบรวมศูนยหรือกระจายอํานาจ ความเหมาะสมท่ีจะเลือกใชแบบใด

ข้ึนอยูกับลักษณะงานในแตละดาน ถามีความพรอมก็อาจกระจายอํานาจไปยังหนวยงาน ถายังไมมีความพรอม

ควรเตรียมการใหมีความพรอมเสียกอน 

๗. การบริหารแบบรวมศูนยอาจมีขอจํากัดในเรื่องการบริหารจัดการงบประมาณ ซ่ึงถือวาเปน

เครื่องมือสําคัญในการบริหารงานท่ีจะสงผลตอประสิทธิภาพของการดําเนินงาน  

๘. มหาวิทยาลัยควรพิจารณาในประเด็นประสิทธิภาพของการใชจายงบประมาณ ซ่ึงจะสงผลตอ

ประสิทธิภาพของการจัดการศึกษา 

๙. รูปแบบการบริหารจัดการในสถาบันอุดมศึกษาไมมีรูปแบบท่ีกําหนดแนนอน แตข้ึนอยูกับ

บริบท (สถานการณ/บุคลากร/เปาหมายขององคกร) โดยการบริหารจัดการท่ีมีความยืดหยุนจะมีประโยชนตอ

องคกรสูงมาก 

๑๐. ประเด็นสําคัญควรใช “ผลงาน” หรือ “คุณภาพ” เปนเปาหมายขององคกร มากกวาการ

ทํางานตามระบบราชการท่ีกําหนดไว  

๑๑. การบริหารแบบรวมศูนย สวนกลางจะตองทําหนาท่ีเปน “หนวยบริการ” หรือ “สนับสนุน” ให

หนวยงานยอยทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ มิใชทําหนาท่ีเปน “ผูบังคับบัญชา” 

๑๒. การบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยท่ีใชอยูในปจจุบันนาจะเปนเรื่องถูกตองแลว แตจําเปนตอง

ผสมผสานท้ังสองสวนใหสัมพันธกันในทุก ๆ งาน โดยคํานึงถึงคุณภาพงานเปนสําคัญ และแนวทางท่ี

ดําเนินการควรเปนเรื่องท่ีกําหนดรวมกัน 

๑๓. การบริหารการเงินควรมีระบบกลางท่ีเอ้ือตอสวนราชการและหนวยงาน เชน การจัดซ้ือ หรือ

การจัดจาง เปนตน โดยสวนกลางไมควรทําหนาท่ีกํากับดูแล แตควรทําหนาท่ีบริการ 

๑๔. ผูบริหารหรือบุคลากรบางสวนยังคงยึดติดกับรูปแบบการบริหารแบบเดิม โดยเฉพาะท่ีเห็นภาพ

ชัดเจนคือการพยายามขออัตรากําลังเพ่ิมสูงข้ึนทุกป  

๑๕. ถาหากกลาวถึงหลักการของประชาธิปไตย ท่ีประชุมควรทําความเขาใจใหตรงกันวาประเด็นท่ี

พิจารณาไมไดหมายความถึงการรวมอํานาจ ซ่ึงเปนเพียงวิธีบริหารจัดการเทานั้น 



๗ 
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๑๖. เม่ือพิจารณาถึงเรื่องประสิทธิภาพและประสิทธิผล จะพบวาในตางประเทศ “มีคน ๑ คน ทํางาน

ไดหลายงาน” แตของประเทศไทยสวนใหญงานเดียวทํากันหลายคน ซ่ึงคุณภาพของบุคลากรในมหาวิทยาลัย

หลายแหงพยายามท่ีจะเสริมสรางสมรรถนะคุณภาพบุคลากร และบุคลากรสายสนับสนุนควรจะลดงานลง 

มิเชนนั้นมหาวิทยาลัยจะดูแลไมไดในอนาคต 

๑๗. รูปแบบการบริหารจัดการจะนําไปสูโครงสรางการบริหารงานท่ีมีประสิทธิภาพ จะทําอยางไร 

ท่ีจะทําใหคุณภาพของบุคลากรสายสนับสนุนเขมแข็ง ซ่ึงเปนกลยุทธของทีมงานบริหารจัดการ แตละคณะตอง

มีการเติบโตและเขมแข็ง  

๑๘. ทุกคณะควรมุงไปสูเปาหมายของมหาวิทยาลัยท่ีเปนทิศทางเดียวกัน 

๑๙. รูปแบบท่ีจะใชในการบริหารจัดการควรเปนเรื่องท่ีคณะผูบริหารมหาวิทยาลัยกําหนดแนวทาง

หรือทิศทาง โดยสภามหาวิทยาลัยจะทําหนาท่ีกํากับดูแล 

๒๐. ประเด็นท่ีคณะกรรมการฯ ใหขอเสนอไว คือ เรื่องของการบริหารงบประมาณของคณะ ซ่ึงไมสามารถ

จัดทํารายงานผลการประเมินออกมาได มหาวิทยาลัยและคณบดีควรปรึกษากันใน ๒ เรื่อง คือ (๑) ทําอยางไร

ในปตอไป คณะกรรมการฯ จะไดขอมูลในเรื่องของงบประมาณ สวนวิธีการ มหาวิทยาลัยจะบริหารแบบรวม

ศูนย ผสมผสาน หรือแยกศูนย ควรเปนเรื่องของมหาวิทยาลัยและคณบดีตองปรึกษาหารือกัน วาท่ีผานมา 

มีปญหาติดขัดอยางไร และ (๒) ในการบริหารจัดการของคณบดี เรื่องสําคัญคือเรื่องงานวิชาการ การจัดการศึกษา 

ซ่ึงคณบดีตองสามารถแสดงตัวเลขการใชงบประมาณรวมถึงผลท่ีเกิดข้ึนกับการใชงบประมาณในเรื่องการจัด

การศึกษาออกมาอยางนอยใหกรรมการท่ีเก่ียวของกับงบประมาณไดทราบขอมูล ไดตั้งขอสังเกต ผลักดัน ซ่ึง

จะทําใหทราบวาการบริหารจัดการนั้นเปนอยางไร ในขณะนี้การใชงบประมาณในภาพรวมนั้น มหาวิทยาลัยมี

คําตอบท่ีชัดเจนอยูแลว แตในสวนของระดับคณะควรมีผลท่ีชัดเจนดวยเชนกัน 

๒๑. มหาวิทยาลัยควรใชรูปแบบผสมผสาน ซ่ึงอาจพิจารณาในแตละประเด็นดังนี้  (๑) การบริหารงาน

วิชาการ เปนเรื่องสําคัญ จําเปนตองผสมผสานโดยมหาวิทยาลัยดูแลคุณภาพวิชาการในภาพรวม (๒)  

การบริหารงานบุคคล ควรใหคณะมีสวนรวมมากยิ่งข้ึน (๓) การบริหารงบประมาณ ควรจัดสรรงบประมาณ 

ท่ีกระจายและเอ้ือตอการทํางาน (๔) งานบริหารท่ัวไป ควรใชแบบผสมผสาน ใหคณะมีสวนรวมรับผิดชอบ 

เชน คาสาธารณูปโภค หรือดานสวัสดิการควรกระจายไปยังคณะดวย 

๒๒. การบริหารจัดการของอธิการบดีเปนปจจัยสําคัญท่ีจะสงผลตอประสิทธิภาพ ซ่ึงมีทีมงานไป

ดําเนินการ ประกอบดวย รองอธิการบดี และคณบดีคณะตาง ๆ ท่ีมีบทบาทสําคัญตอการจัดการศึกษา 

๒๓. แตละคณะจําเปนตองมีระบบธุรการท่ีเขมแข็ง มีแผนงาน/งาน/โครงการท่ีชัดเจน ซ่ึงแตละคณะ 

ไมจําเปนตองไดรับจัดสรรงบประมาณเทากัน ข้ึนอยูแผนงาน/งาน/โครงการท่ีแตละคณะนําเสนอ โดยมี

เปาหมายมุงไปสู “การบริหารวิชาการท่ีมีคุณภาพ” 

๒๔. การบริหารมหาวิทยาลัยควรมุงไปสูการบริหารแบบผสมผสาน  

๒๕. การมีศูนยบริการสวนกลางในบางเรื่อง อาจมีขอจํากัดในการปฏิบัติงานท่ีไมเอ้ือตอการทํางาน

ของคณะ เชน การใชยานพาหนะ การใชหองประชุม เปนตน 



๘ 
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๒๖. การเลือกใชการบริหารจัดการในรูปแบบใด คือ (๑) รวมศูนย (๒) แยกศูนย หรือ (๓) ผสมผสาน  

มหาวิทยาลัยควรกําหนดขอบเขตของงานแตละดานใหชัดเจนวาจะใชรูปแบบใด โดยอาจแตงตั้งคณะทํางาน 

เพ่ือไปศึกษาและวิเคราะห เนื่องจากมหาวิทยาลัยเปนสวนราชการจึงทําใหบางเรื่องมีกฎระเบียบกํากับอยู  

ทําใหไมอาจเลือกใชแบบใดแบบหนึ่งได 

๒๗. ฐานขอมูลมีสวนตอการบริหารงานสูงมาก ปจจุบันมหาวิทยาลัยมีฐานขอมูลดานวิชาการ

คอนขางสมบูรณแลว แตฐานขอมูลบุคลากรยังเปนจุดออนและมีการพัฒนาชากวาฐานขอมูลดานอ่ืน ๆ  

๒๘. การรวมศูนยบริการมีจุดออน ๓ ประการ คือ (๑) ไมทราบตนทุนการผลิตท่ีแทจริงของการใช

งบประมาณ (๒) ไมสามารถตอบไดวาการบริหารงบประมาณไมใชของคณะอยางเดียว ของมหาวิทยาลัยหรือ

สํานักก็เชนเดียวกัน หนวยงานท้ังหมดของมหาวิทยาลัยตอบไดหรือไมวามีประสิทธิภาพและประสิทธิผลคุมกับ

การนําไปใช และ (๓) จะเห็นวาตาม พ.ร.บ. มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ มาตรา ๓๙ ๔๙ และ ๕๐ 

มุงเนนท่ีการติดตามการใชงบประมาณอยางชัดเจน ประเด็นคือ อยากทราบตนทุนการผลิตท่ีแทจริง 

ของมหาวิทยาลัยวาเปนคาบริหารจัดการเทาไร เปนเงินลงทุนสําหรับการจัดการศึกษาเทาไร มิเชนนั้น 

จะไมสามารถวิเคราะหความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยได ไมเฉพาะมหาวิทยาลัยอยางเดียว แตลงไปคณะ สถาบัน/

สํานัก ท้ังหมด และการบริหารแนวใหมสวนใหญใชหลักการกระจายอํานาจลงระดับลาง และท่ีสําคัญเปนการ

ฝกผูบริหารระดับกลางเพ่ือเปนผูบริหารระดับสูงในอนาคตได ขอเสนอวาควรเปนระบบผสมผสาน โดยงานของ

มหาวิทยาลัยควรเปนพ่ีเลี้ยงและผูเชี่ยวชาญในเรื่องนั้น ๆ หนวยงานกลางควรเปนพ่ีเลี้ยงใหไดอยางแทจริง 

ขอใหมีความเชี่ยวชาญแท ๆ และควรมีประสิทธิภาพอยางแทจริง ซ่ึงหากหนวยงานกลางทําได ระดับคณะและ

สถาบัน/สํานัก จะมีความยินดีเปนอยางมาก และควรปรึกษากันวาเรื่องใดท่ีควรกระจายและไมกระจายบาง 

๒๙. การรวมศูนยบริการเรื่องงบประมาณ ทําใหผูบริหารบางสวน โดยเฉพาะคณบดี ซ่ึงไดมีขอตกลง

ไวกับประชาคมหลายเรื่อง ไมสามารถจัดทํากลยุทธในเชิงรุกไดเพราะไมมีอํานาจในการจัดสรรงบประมาณ 

๓๐. ในดานการบริหารงบประมาณ พบวา กวารอยละ ๓๐ ของงบประมาณท้ังหมดของมหาวิทยาลัย

เปนงบบุคลากรซ่ึงเปนเรื่องท่ีจําเปนตองพิจารณาอยางรอบคอบ 

๓๑. การบริหารงานแนวใหมควรกระจายอํานาจไปสูหนวยงาน และยังเปนการฝกผูบริหาร

ระดับกลาง เพ่ือเตรียมการไปสูผูบริหารมหาวิทยาลัย 

๓๒. หนวยงานกลางควรทําหนาท่ี  (๑) เปนพ่ีเลี้ยง (๒) มีความเชี่ยวชาญ และ (๓) เนนประสิทธิภาพ

ของงาน 

๓๓. มหาวิทยาลัยยังไมมีฐานขอมูลท่ีติดตามไดตลอดเวลาวาขณะนี้กระบวนการอยูในข้ันตอนใด  

จึงควรพัฒนาฐานขอมูลท่ีสามารถนําขอมูลมาใชไดตลอดเวลาและขอมูลนั้นตองเปนปจจุบัน  

๓๔. มหาวิทยาลัยยังขาดการคิดแบบ “นําผลงานเปนเปาหมาย” หรือ “นําผลงานเปนหลัก” ซ่ึงควร

ดําเนินการในทุกระดับตั้งแตผูบริหารสูงสุดลงไปจนถึงระดับบุคคล 

๓๕. มหาวิทยาลัยควรกําหนดใหงานวิชาการเปนงานหลักของมหาวิทยาลัย ไมควรปลอยใหเปนการ

ทํางานวิชาการแบบแยกสวนหรือเปนปจเจกบุคคล 



๙ 

 

                | สํานักงานสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชยีงใหม  ปรัชญา : เทีย่งตรง โปรงใส เปนกลาง สรางสรรคผลงาน มุงสูคุณภาพ 

๓๖. มหาวิทยาลัยยังขาดวิธีการจัดการท่ีเหมาะสม และควรพิจารณาแนวทางการดําเนินการระหวาง 

“การกระจายอํานาจ” กับ “การมอบอํานาจ” ใหชัดเจนซ่ึงท้ังสองเรื่องแตกตางกัน 

๓๗. ดวยลักษณะและขนาดของมหาวิทยาลัยในขณะนี้ ควรมีงานท่ีบริการสวนกลางใหมาก ยิ่งมี

จํานวนมากเทาใดยิ่งเปนประโยชนตอมหาวิทยาลัย 

๓๘. การรวมศูนยท่ีถูกตองจะตองไมเปนการรวมอํานาจ แตเปนการรวมบริการ ผูบริหารกลาง 

มีหนาท่ีสงเสริมและสนับสนุนสวนราชการทุกสวนใหทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด 

๓๙. แนวคิดเรื่องการเปลี่ยน “หนวยนับ” ไปเปนการยึด “ผลงาน” ไมใชจํานวนงาน ตองเปลี่ยน

เรื่องนี้ใหได เม่ือติดตามประเมินผลมักจะแสดงเปนปริมาณงาน แตผลงานไมคอยมี ซ่ึงหากเปลี่ยนได ทุกอยาง

จะลงตัวเกือบหมดทุกเรื่อง  

 

๔.๑.๒ รายงานการควบคุมภายใน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 

 รองศาสตราจารยพิทยาภรณ มานะจุติ ผูชวยอธิการบดีฝายประกันคุณภาพการศึกษานําเสนอ 

ท่ีประชุมวา ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน วาดวย การกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน  

พ.ศ. ๒๕๔๔ ขอ ๕ และขอ ๖ กําหนดใหหัวหนาสวนราชการภาครัฐ นํามาตรฐานการควบคุมภายในไปใช 

เปนแนวทางในการจัดวางระบบการควบคุมภายในใหแลวเสร็จภายใน ๑ ป นับแตวันท่ีระเบียบนี้ใชบังคับ  

และใหรายงานความคืบหนาในการจัดวางระบบการควบคุมภายในทุกหกสิบวัน อีกท้ัง กําหนดใหหนวยงาน

ภาครัฐประเมินการควบคุมภายใน แลวรายงานตอคณะกรรมการตรวจเ งินแผนดิน ผู กํากับดูแล  

และคณะกรรมการตรวจสอบอยางนอยปละครั้ง ภายในเกาสิบวันนับจากวันสิ้นปงบประมาณ หรือปปฏิทิน 

แลวแตกรณี เวนแตการรายงานครั้งแรกใหกระทําภายในสองรอยสี่สิบวันนับจากวันวางระบบการควบคุม

ภายในแลวเสร็จ เพ่ือปรับปรุงการควบคุมภายในใหมีประสิทธิผล และเหมาะสมกับสภาพแวดลอม  

และความเสี่ยงท่ีเปลี่ยนแปลงอยูเสมอ 

 บัดนี้ มหาวิทยาลัยไดดําเนินการจัดทํารายงานการควบคุมภายใน ตามระเบียบคณะกรรมการ 

ตรวจเงินแผนดิน วาดวย การกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔ ขอ ๕ และขอ ๖ เรียบรอยแลว 

จึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยในฐานะผูกํากับดูแลเพ่ือพิจารณา 

 รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๔.๑.๒ นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา 

 

มติสภามหาวิทยาลัย 

รับทราบ รายงานการควบคุมภายใน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ของมหาวิทยาลัย 

ราชภัฏเชียงใหม 

 

  



๑๐ 

 

                | สํานักงานสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชยีงใหม  ปรัชญา : เทีย่งตรง โปรงใส เปนกลาง สรางสรรคผลงาน มุงสูคุณภาพ 

๔.๑.๓ พิจารณาปรับปรุงการแบงสวนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 
 

 ผูชวยศาสตราจารย ดร.เรืองเดช วงศหลา อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง นําเสนอ

ท่ีประชุมพิจารณา การปรับปรุงการแบงสวนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม รายละเอียดตามเอกสาร

หมายเลข ๔.๑.๓ โดยแกไขหนา หนา ๒๕ (รางใหม) การปรับปรุงการแบงสวนราชการของหนวยงาน 

ท่ี ๑๑ สํานักงานผูอํานวยการ สถาบันภาษาศิลปะและวัฒนธรรม จากเดิม “งานวิเทศสัมพันธ ศูนยศิลปวัฒนธรรม 

ศูนยภาษา” เปน “งานวิเทศสัมพันธ ศูนยศิลปวัฒนธรรม ศูนยภาษาและวิเทศสัมพันธ” นําเสนอสภามหาวิทยาลัย

เพ่ือพิจารณา  

 

มติสภามหาวิทยาลัย 

๑. เห็นชอบใหปรับปรุงการแบงสวนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม รายละเอียด

ตามท่ีมหาวิทยาลัยนําเสนอ 

๒. อนุมัติใหออกประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม เรื่อง การแบงสวนราชการใน

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม พ.ศ. .... รายละเอียดตาม (ราง) ประกาศท่ีนําเสนอ โดยใหแกไขขอ ๑๑ 

สํานักงานผูอํานวยการ สถาบันภาษาศิลปะและวัฒนธรรม จากเดิม “(๑) งานวิเทศสัมพันธ (๒) ศูนยศิลปวัฒนธรรม 

(๓) ศูนยภาษา” เปน (๑) ศูนยศิลปวัฒนธรรม (๒) ศูนยภาษาและวิเทศสัมพันธ” 

 

๔.๒ พิจารณาแตงตั้ง 

 

  ๔.๒.๑ แตงตั้งกรรมการเงินรายไดของมหาวิทยาลัย แทนตําแหนงท่ีวาง 

 

 เลขานุการสภามหาวิทยาลัยนําเสนอท่ีประชุมวา ดวยกรรมการเงินรายไดของมหาวิทยาลัย ท่ีแตงตั้งจาก

ผูทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัยวางลงจํานวนหนึ่งตําแหนง   

ดังนั้น เพ่ือใหเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม วาดวย การบริหารการเงิน  

ของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๙ ในสวนท่ีเก่ียวของกับคณะกรรมการเงินรายได สํานักงานสภามหาวิทยาลัย  

จึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาแตงตั้งกรรมการเงินรายไดของมหาวิทยาลัย แทนตําแหนงท่ีวาง  

 รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๔.๒.๑ นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา  

 

มติสภามหาวิทยาลัย 

อนุมัติใหแตงตั้งรองศาสตราจารยสุเทพ พงศศรีวัฒน เปนกรรมการเงินรายไดของมหาวิทยาลัย 

รายละเอียดตาม (ราง) คําสั่งท่ีนําเสนอ โดยมอบสํานักงานสภามหาวิทยาลัยประสานดําเนินการเพ่ือทาบทาม

และออกคําสั่งแตงตั้งตอไป 

 



๑๑ 

 

                | สํานักงานสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชยีงใหม  ปรัชญา : เทีย่งตรง โปรงใส เปนกลาง สรางสรรคผลงาน มุงสูคุณภาพ 

  ๔.๒.๒ แตงตั้งกรรมการประจําสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

 

 เลขานุการสภามหาวิทยาลัยนําเสนอท่ีประชุมวา ดวยผูดํารงตําแหนงผูอํานวยการสํานักสงเสริม

วิชาการและงานทะเบียน พนจากตําแหนง เม่ือวันท่ี ๑ ตุลาคม ๒๕๕๔ ทําใหกรรมการประจําสํานักสงเสริม

วิชาการและงานทะเบียนท่ีแตงตั้งจากผูดํารงตําแหนงรองผูอํานวยการจํานวนสองคนวางลง และกรรมการ 

ท่ีแตงตั้งจากคณาจารยประจําจํานวนสามคนครบวาระการดํารงตําแหนงสองป เม่ือวันท่ี ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๔ 

 บัดนี้ สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนไดดําเนินการตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 

วาดวย คณะกรรมการประจําสถาบัน สํานัก ศูนย สวนราชการหรือหนวยงานท่ีเรียกชื่ออยางอ่ืนท่ีมีฐานะ

เทียบเทาคณะ พ.ศ. ๒๕๔๗ และท่ีแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ ขอ ๙ เรียบรอยแลว ผูอํานวยการ

สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนจึงนํารายชื่อเสนออธิการบดีเพ่ือนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา

แตงตั้ง 

รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๔.๒.๒ นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา 

 

มติสภามหาวิทยาลัย  

  อนุมัติใหแตงตั้งกรรมการประจําสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน จํานวน ๕ ราย 

รายละเอียดตาม (ราง) คําสั่งท่ีนําเสนอ ดังนี้ 

๑. นายไพรศิลป ปนทะนา รองผูอํานวยการ เปน กรรมการ 

๒. นางเสารคํา เมืองแกว รองผูอํานวยการ เปน กรรมการ 

๓. ผูชวยศาสตราจารยบุญเลิศ กลิ่นรัตน คณาจารยประจํา เปน กรรมการ 

๔. รองศาสตราจารย ดร.เกตุมณี มากมี คณาจารยประจํา เปน กรรมการ 

๕. นางสาวสลิลา พันชนะ คณาจารยประจํา เปน กรรมการ 

  

  ท้ังนี้ รายท่ี ๑ ถึงรายท่ี ๒ ตั้งแตวันท่ี ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๔ เปนตนไป และรายท่ี ๓ ถึงรายท่ี ๕ 

ตั้งแตวันท่ี ๑๓ มกราคม ๒๕๕๕ เปนตนไป โดยกรรมการจากคณาจารยประจํา มีวาระอยูในตําแหนงคราวละ

สองป 

 

 ๔.๓ พิจารณาเรื่องการศึกษา 

 

๔.๓.๑ อนุมัติใหปริญญาและประกาศนียบัตรบัณฑิต 

ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ปการศึกษา ๒๕๕๔ ครั้งท่ี ๑/๒๕๕๕ 

 

เลขานุการสภามหาวิทยาลัยนําเสนอท่ีประชุมวา ดวยสภาวิชาการในคราวประชุมครั้งท่ี ๑/๒๕๕๕ 

เม่ือวันท่ี ๒๐ มกราคม ๒๕๕๕ ไดพิจารณาเสนอการใหปริญญาแกนักศึกษาท่ีสําเร็จการศึกษาครบถวนตาม



๑๒ 

 

                | สํานักงานสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชยีงใหม  ปรัชญา : เทีย่งตรง โปรงใส เปนกลาง สรางสรรคผลงาน มุงสูคุณภาพ 

หลักสูตรแลว ในระดับปริญญาตรี ประกาศนียบัตรบัณฑิต และระดับปริญญาโท ประจําปการศึกษา ๒๕๕๔ 

จํานวน ๑๔๗ คน ซ่ึงเปนการดําเนินการตามความในมาตรา ๒๒ (๓) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ 

พ.ศ. ๒๕๔๗ ดังนี้ 

สําเร็จการศึกษา วันท่ี ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๔  

  ระดับปริญญาโท ๑๙ คน 

  ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต ๑ คน 

  ระดับปริญญาตรี ๑๒๗ คน 

   รวม ๑๔๗ คน 

 

ดังนั้น มหาวิทยาลัยโดยสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน จึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัย 

เพ่ือพิจารณาอนุมัติใหปริญญาและประกาศนียบัตรบัณฑิตตามความในมาตรา ๑๘ (๔) แหงพระราชบัญญัติ

มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗  

รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๔.๓.๑ นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา 

 

มติสภามหาวิทยาลัย  

อนุมัติใหปริญญาและประกาศนียบัตรบัณฑิต แกผูสําเร็จการศึกษาครบถวนตามหลักสูตร ของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ปการศึกษา ๒๕๕๔ จํานวน ๑๔๗ คน ตามบัญชีรายชื่อท่ีนําเสนอ  

 

๔.๓.๒ พิจารณาใหความเห็นชอบหลักสูตรระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตร (หลักสูตร ๕ ป) 

วิชาเอกชีววิทยา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ 

 

เลขานุการสภามหาวิทยาลัยนําเสนอท่ีประชุมวา ดวยมหาวิทยาลัย โดยคณะครุศาสตร ไดปรับปรุง

หลักสูตรระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตร (หลักสูตร ๕ ป) วิชาเอกชีววิทยา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ 

โดยสภาวิชาการในคราวประชุมครั้งท่ี ๑๒/๒๕๕๔ เม่ือวันท่ี ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๔ ไดพิจารณาใหความเห็น 

และมีมติใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาตอไป 

ดร.บังอร ฉัตรรุงเรือง กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา ในฐานะประธานคณะกรรมการ

ตรวจสอบความสมบูรณของหลักสูตรการศึกษานําเสนอท่ีประชุมวา คณะกรรมการฯ ไดพิจารณาหลักสูตร

ดังกลาวแลว ในวันท่ี ๒๕ มกราคม ๒๕๕๕ ดังนั้น จึงนําเสนอหลักสูตรระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตร 

(หลักสูตร ๕ ป) วิชาเอกชีววิทยา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ เพ่ือขอความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย

ตามความในมาตรา ๑๘ (๗) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ 

รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๔.๓.๒ นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา 

 



๑๓ 

 

                | สํานักงานสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชยีงใหม  ปรัชญา : เทีย่งตรง โปรงใส เปนกลาง สรางสรรคผลงาน มุงสูคุณภาพ 

มติสภามหาวิทยาลัย 

 เห็นชอบหลักสูตรระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตร (หลักสูตร ๕ ป) วิชาเอกชีววิทยา หลักสูตร

ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ รายละเอียดตามท่ีมหาวิทยาลัยนําเสนอ และมอบหมายใหมหาวิทยาลัยตรวจสอบ 

ใหเรียบรอยกอนนําเสนอไปยังสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  

 

๔.๓.๓ พิจารณาใหความเห็นชอบหลักสูตรระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตร (หลักสูตร ๕ ป) 

วิชาเอกเคมี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ 

 

เลขานุการสภามหาวิทยาลัยนําเสนอท่ีประชุมวา ดวยมหาวิทยาลัย โดยคณะครุศาสตร ไดปรับปรุง

หลักสูตรระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตร (หลักสูตร ๕ ป) วิชาเอกเคมี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕  

โดยสภาวิชาการในคราวประชุมครั้งท่ี ๑๓/๒๕๕๔ เม่ือวันท่ี ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๔ ไดพิจารณาใหความเห็นและ

มีมติใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาตอไป 

ดร.บังอร ฉัตรรุงเรือง กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา ในฐานะประธานคณะกรรมการ

ตรวจสอบความสมบูรณของหลักสูตรการศึกษานําเสนอท่ีประชุมวา คณะกรรมการฯ ไดพิจารณาหลักสูตร

ดังกลาวแลว ในวันท่ี ๒๕ มกราคม ๒๕๕๕ ดังนั้น จึงนําเสนอหลักสูตรระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตร 

(หลักสูตร ๕ ป) วิชาเอกเคมี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ เพ่ือขอความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยตาม

ความในมาตรา ๑๘ (๗) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ 

รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๔.๓.๓ นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา 

 

มติสภามหาวิทยาลัย 

 เห็นชอบหลักสูตรระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตร (หลักสูตร ๕ ป) วิชาเอกเคมี หลักสูตร

ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ รายละเอียดตามท่ีมหาวิทยาลัยนําเสนอ และมอบหมายใหมหาวิทยาลัยตรวจสอบ 

ใหเรียบรอยกอนนําเสนอไปยังสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  

 

๔.๓.๔ พิจารณาใหความเห็นชอบหลักสูตรระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตร (หลักสูตร ๕ ป) 

วิชาเอกอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ 

 

เลขานุการสภามหาวิทยาลัยนําเสนอท่ีประชุมวา ดวยมหาวิทยาลัย โดยคณะครุศาสตร ไดปรับปรุง

หลักสูตรระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตร (หลักสูตร ๕ ป) วิชาเอกอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีศึกษา 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ โดยสภาวิชาการในคราวประชุมครั้งท่ี ๑๓/๒๕๕๔ เม่ือวันท่ี ๒๗ ธันวาคม 

๒๕๕๔ ไดพิจารณาใหความเห็นและมีมติใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาตอไป 

  



๑๔ 

 

                | สํานักงานสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชยีงใหม  ปรัชญา : เทีย่งตรง โปรงใส เปนกลาง สรางสรรคผลงาน มุงสูคุณภาพ 

ดร.บังอร ฉัตรรุงเรือง กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา ในฐานะประธานคณะกรรมการ

ตรวจสอบความสมบูรณของหลักสูตรการศึกษานําเสนอท่ีประชุมวา คณะกรรมการฯ ไดพิจารณาหลักสูตร

ดังกลาวแลว ในวันท่ี ๒๕ มกราคม ๒๕๕๕ ดังนั้น จึงนําเสนอหลักสูตรระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตร 

(หลักสูตร ๕ ป) วิชาเอกอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ เพ่ือขอความ

เห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยตามความในมาตรา ๑๘ (๗) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ 

รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๔.๓.๔ นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา 

 

มติสภามหาวิทยาลัย 

  เห็นชอบหลักสูตรระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตร (หลักสูตร ๕ ป) วิชาเอกอุตสาหกรรมและ

เทคโนโลยีศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ รายละเอียดตามท่ีมหาวิทยาลัยนําเสนอ และมอบหมายให

มหาวิทยาลัยตรวจสอบใหเรียบรอยกอนนําเสนอไปยังสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  

 

๔.๓.๕ พิจารณาใหความเห็นชอบหลักสูตรระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตร (หลักสูตร ๕ ป) 

วิชาเอกคณิตศาสตร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ 

 

เลขานุการสภามหาวิทยาลัยนําเสนอท่ีประชุมวา ดวยมหาวิทยาลัย โดยคณะครุศาสตร ไดปรับปรุง

หลักสูตรระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตร (หลักสูตร ๕ ป) วิชาเอกคณิตศาสตร หลักสูตรปรับปรุง  

พ.ศ. ๒๕๕๕ โดยสภาวิชาการในคราวประชุมครั้งท่ี ๑๓/๒๕๕๔ เม่ือวันท่ี ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๔ ไดพิจารณา 

ใหความเห็นและมีมติใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาตอไป 

ดร.บังอร ฉัตรรุงเรือง กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา ในฐานะประธานคณะกรรมการ

ตรวจสอบความสมบูรณของหลักสูตรการศึกษานําเสนอท่ีประชุมวา คณะกรรมการฯ ไดพิจารณาหลักสูตร

ดังกลาวแลว ในวันท่ี ๒๕ มกราคม ๒๕๕๕ ดังนั้น จึงนําเสนอหลักสูตรระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตร 

(หลักสูตร ๕ ป) วิชาเอกคณิตศาสตร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ เพ่ือขอความเห็นชอบจาก 

สภามหาวิทยาลัยตามความในมาตรา ๑๘ (๗) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ 

รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๔.๓.๕ นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา 

 

มติสภามหาวิทยาลัย 

  เห็นชอบหลักสูตรระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตร (หลักสูตร ๕ ป) วิชาเอกคณิตศาสตร 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ รายละเอียดตามท่ีมหาวิทยาลัยนําเสนอ และมอบหมายใหมหาวิทยาลัย

ตรวจสอบใหเรียบรอยกอนนําเสนอไปยังสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

 

  



๑๕ 

 

                | สํานักงานสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชยีงใหม  ปรัชญา : เทีย่งตรง โปรงใส เปนกลาง สรางสรรคผลงาน มุงสูคุณภาพ 

๔.๓.๖ พิจารณาใหความเห็นชอบหลักสูตรระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตร (หลักสูตร ๕ ป) 

วิชาเอกการศึกษาปฐมวัย หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ 

 

เลขานุการสภามหาวิทยาลัยนําเสนอท่ีประชุมวา ดวยมหาวิทยาลัย โดยคณะครุศาสตร ไดปรับปรุง

หลักสูตรระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตร (หลักสูตร ๕ ป) วิชาเอกการศึกษาปฐมวัย หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 

๒๕๕๕ โดยสภาวิชาการในคราวประชุมครั้งท่ี ๑๓/๒๕๕๔ เม่ือวันท่ี ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๔ ไดพิจารณาให

ความเห็นและมีมติใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาตอไป 

ดร.บังอร ฉัตรรุงเรือง กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา ในฐานะประธานคณะกรรมการ

ตรวจสอบความสมบูรณของหลักสูตรการศึกษานําเสนอท่ีประชุมวา คณะกรรมการฯ ไดพิจารณาหลักสูตร

ดังกลาวแลว ในวันท่ี ๒๕ มกราคม ๒๕๕๕ ดังนั้น จึงนําเสนอหลักสูตรระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตร 

(หลักสูตร ๕ ป) วิชาเอกการศึกษาปฐมวัย หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ เพ่ือขอความเห็นชอบจาก 

สภามหาวิทยาลัยตามความในมาตรา ๑๘ (๗) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ 

รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๔.๓.๖ นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา 

 

มติสภามหาวิทยาลัย 

  เห็นชอบหลักสูตรระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตร (หลักสูตร ๕ ป) วิชาเอกการศึกษาปฐมวัย 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ รายละเอียดตามท่ีมหาวิทยาลัยนําเสนอ และมอบหมายใหมหาวิทยาลัย

ตรวจสอบใหเรียบรอยกอนนําเสนอไปยังสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  

 

๔.๓.๗ พิจารณาใหความเห็นชอบหลักสูตรระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตร (หลักสูตร ๕ ป) 

วิชาเอกภาษาจีน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ 

 

เลขานุการสภามหาวิทยาลัยนําเสนอท่ีประชุมพิจารณาวา ดวยมหาวิทยาลัย โดยคณะครุศาสตร  

ไดปรับปรุงหลักสูตรระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตร (หลักสูตร ๕ ป) วิชาเอกภาษาจีน หลักสูตรปรับปรุง  

พ.ศ. ๒๕๕๕ โดยสภาวิชาการในคราวประชุมครั้งท่ี ๑๓/๒๕๕๔ เม่ือวันท่ี ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๔ ไดพิจารณา 

ใหความเห็นและมีมติใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาตอไป 

ดร.บังอร ฉัตรรุงเรือง กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา ในฐานะประธานคณะกรรมการ

ตรวจสอบความสมบูรณของหลักสูตรการศึกษานําเสนอท่ีประชุมวา คณะกรรมการฯ ไดพิจารณาหลักสูตร

ดังกลาวแลว ในวันท่ี ๒๕ มกราคม ๒๕๕๕ ดังนั้น จึงนําเสนอหลักสูตรระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตร 

(หลักสูตร ๕ ป) วิชาเอกภาษาจีน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ เพ่ือขอความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย

ตามความในมาตรา ๑๘ (๗) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ 

รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๔.๓.๗ นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา 

 



๑๖ 
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มติสภามหาวิทยาลัย 

  เห็นชอบหลักสูตรระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตร (หลักสูตร ๕ ป) วิชาเอกภาษาจีน หลักสูตร

ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ รายละเอียดตามท่ีมหาวิทยาลัยนําเสนอ และมอบหมายใหมหาวิทยาลัยตรวจสอบให

เรียบรอยกอนนําเสนอไปยังสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  

 

๔.๓.๘ พิจารณาใหความเห็นชอบหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ  

หลักสูตรใหม พ.ศ. ๒๕๕๕ 

 

เลขานุการสภามหาวิทยาลัยนําเสนอท่ีประชุมพิจารณาวา ดวยมหาวิทยาลัย โดยวิทยาลัยนานาชาติ  

ไดพัฒนาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ หลักสูตรใหม พ.ศ. ๒๕๕๕ โดยสภาวิชาการ 

ในคราวประชุมครั้งท่ี ๑๓/๒๕๕๔ เม่ือวันท่ี ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๔ ไดพิจารณาใหความเห็นและมีมติใหนําเสนอ

สภามหาวิทยาลัยพิจารณาตอไป 

ดร.บังอร ฉัตรรุงเรือง กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา ในฐานะประธานคณะกรรมการ

ตรวจสอบความสมบูรณของหลักสูตรการศึกษานําเสนอท่ีประชุมวา คณะกรรมการฯ ไดพิจารณาหลักสูตร

ดังกลาวแลว ในวันท่ี ๒๕ มกราคม ๒๕๕๕ ดังนั้น จึงนําเสนอหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน

ธุรกิจ หลักสูตรใหม พ.ศ. ๒๕๕๕ เพื่อขอความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยตามความในมาตรา ๑๘ (๗)  

แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ 

รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๔.๓.๘ นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา 

 

มติสภามหาวิทยาลัย 

  เห็นชอบหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ หลักสูตรใหม พ.ศ. ๒๕๕๕ 

รายละเอียดตามท่ีมหาวิทยาลัยนําเสนอ และมอบหมายใหมหาวิทยาลัยตรวจสอบใหเรียบรอยกอนนําเสนอ 

ไปยังสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  

 

 ๔.๔ พิจารณาเรื่องการออกระเบียบ ขอบังคับ หรือประกาศ 

 

  ๔.๔.๑ (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม  

วาดวย การรับเงิน การเก็บรักษาเงิน และการเบิกจายเงิน พ.ศ. .... 

 

เลขานุการสภามหาวิทยาลัยนําเสนอท่ีประชุมวา ตามท่ีมหาวิทยาลัยไดนําเสนอ (ราง) ระเบียบ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม วาดวย การรับเงิน การเก็บรักษาเงิน และการเบิกจายเงิน พ.ศ. .... ใหคณะกรรมการ

ยกรางฯ พิจารณา โดย (ราง) ระเบียบฉบับนี้ ผานการพิจารณาของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.)  

ในการประชุมครั้งท่ี ๑๒/๒๕๕๔ เม่ือวันท่ี ๑๙ กันยายน ๒๕๕๔ นั้น 



๑๗ 

 

                | สํานักงานสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชยีงใหม  ปรัชญา : เทีย่งตรง โปรงใส เปนกลาง สรางสรรคผลงาน มุงสูคุณภาพ 

บัดนี้ คณะกรรมการยกรางฯ ไดพิจารณา (ราง) ระเบียบฉบับนี้เสร็จแลว โดยทําการประชุมเพ่ือพิจารณา (ราง) 

ระเบียบฉบับนี้ รวม ๕ ครั้ง ดังนี้ 

- ครั้งท่ี ๒๘/๒๕๕๔ วันท่ี ๗ ตุลาคม ๒๕๕๔ 

- ครั้งท่ี ๓๐/๒๕๕๔ วันท่ี ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ 

- ครั้งท่ี ๓๑/๒๕๕๔ วันท่ี ๗ ธันวาคม ๒๕๕๔     

- ครั้งท่ี ๓๒/๒๕๕๔ วันท่ี ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๔ 

- ครั้งท่ี ๓๓/๒๕๕๔ วันท่ี ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๔ 

 รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๔.๔.๑ นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา 

 

มติสภามหาวิทยาลัย 

  อนุมัติใหออกระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม วาดวย การรับเงิน การเก็บรักษาเงิน และการเบิก

จายเงิน พ.ศ. .... รายละเอียดตาม (ราง) ระเบียบท่ีนําเสนอ โดยมอบเลขานุการตรวจทานขอความใหเรียบรอย

และถูกตองตามหลักการออกระเบียบฯ กอนนําเสนอนายกสภามหาวิทยาลัยลงนาม 

 

  ๔.๔.๒ (ราง) ขอบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม  

วาดวย หลักเกณฑและวิธีการบริหารงานบุคคล  (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. .... 

 

เลขานุการสภามหาวิทยาลัยนําเสนอท่ีประชุมวา ตามท่ีมหาวิทยาลัยไดนําเสนอ (ราง) ขอบังคับ 

สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม วาดวย หลักเกณฑ และวิธีการบริหารงานบุคคล (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. .... ใหคณะกรรมการ 

ยกรางฯ พิจารณา โดย (ราง) ขอบังคับฉบับนี้ผานการพิจารณาของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.)  

ในการประชุมครั้งท่ี ๑๖/๒๕๕๔ วันท่ี ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ นั้น 

บัดนี้ คณะกรรมการยกรางฯ ไดพิจารณา (ราง) ขอบังคับฉบับนี้เสร็จแลว โดยทําการประชุมเพ่ือพิจารณา (ราง) 

ขอบังคับฉบับนี้ ในการประชุมครั้งท่ี ๑/๒๕๕๕ เม่ือวันท่ี ๑๒ มกราคม ๒๕๕๕  

รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๔.๔.๒ นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา 

 

มติสภามหาวิทยาลัย 

  อนุมัติใหออกขอบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม วาดวย หลักเกณฑ และวิธีการ

บริหารงานบุคคล (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. .... รายละเอียดตาม (ราง) ขอบังคับท่ีนําเสนอ โดยมอบเลขานุการตรวจทาน

ขอความใหเรียบรอยและถูกตองตามหลักการออกขอบังคับฯ กอนนําเสนอนายกสภามหาวิทยาลัยลงนาม 

  



๑๘ 
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  ๔.๔.๓ (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม  

วาดวย กองทุนสนับสนุนการบริหารของมหาวิทยาลัย (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. .... 

 

เลขานุการสภามหาวิทยาลัยนําเสนอท่ีประชุมวา ตามท่ีมหาวิทยาลัยไดนําเสนอ (ราง) ระเบียบ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม วาดวย กองทุนสนับสนุนการบริหารงานของมหาวิทยาลัย (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ....  

ใหคณะกรรมการยกรางฯ พิจารณา โดย (ราง) ระเบียบฉบับนี้ผานการพิจารณาของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 

(ก.บ.) ในการประชุมครั้งท่ี ๑๖/๒๕๕๔ วันท่ี ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ นั้น 

บัดนี้ คณะกรรมการยกรางฯ ไดพิจารณา (ราง) ระเบียบฉบับนี้เสร็จแลว โดยทําการประชุมเพ่ือพิจารณา (ราง) 

ระเบียบฉบับนี้ ในการประชุมครั้งท่ี ๑/๒๕๕๕ เม่ือวันท่ี ๑๒ มกราคม ๒๕๕๕  

รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๔.๔.๓ นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา 

 

มติสภามหาวิทยาลัย 

  อนุมัติใหออกระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม วาดวย กองทุนสนับสนุนการบริหารงานของ

มหาวิทยาลัย (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. .... รายละเอียดตาม (ราง) ระเบียบท่ีนําเสนอ 

 

  ๔.๔.๔ (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม  

วาดวย การจัดหารายไดและผลประโยชนจากทรัพยสินของมหาวิทยาลัย  

(ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. .... 

 

เลขานุการสภามหาวิทยาลัยนําเสนอท่ีประชุมวา ตามท่ีมหาวิทยาลัยไดนําเสนอ (ราง) ระเบียบ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม วาดวย การจัดหารายไดและผลประโยชนจากทรัพยสินของมหาวิทยาลัย (ฉบับท่ี 

๒) พ.ศ. .... ใหคณะกรรมการยกรางฯ พิจารณา โดย (ราง) ระเบียบฉบับนี้ผานการพิจารณาของคณะกรรมการบริหาร

มหาวิทยาลัย (ก.บ.) ในการประชุมครั้งท่ี ๑๖/๒๕๕๔ วันท่ี ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ นั้น 

บัดนี้ คณะกรรมการยกรางฯ ไดพิจารณา (ราง) ระเบียบดังกลาวเสร็จแลว โดยทําการประชุมเพ่ือพิจารณา 

(ราง) ระเบียบฉบับนี้ ในการประชุมครั้งท่ี ๑/๒๕๕๕ เม่ือวันท่ี ๑๒ มกราคม ๒๕๕๕  

รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๔.๔.๔ นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา 

 

มติสภามหาวิทยาลัย 

  อนุมัติใหออกระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม วาดวย การจัดหารายไดและผลประโยชนจาก

ทรัพยสินของมหาวิทยาลัย (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. .... รายละเอียดตาม (ราง) ระเบียบท่ีนําเสนอ โดยมอบเลขานุการ

ตรวจทานขอความใหเรียบรอยและถูกตองตามหลักการออกระเบียบฯ กอนนําเสนอนายกสภามหาวิทยาลัย 

ลงนาม 

 



๑๙ 
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 ๔.๕ พิจารณาเรื่องการบริหารงบประมาณและการเงิน 
 

  - ไมมี -  
  

 ๔.๖ พิจารณาเรื่องการบริหารงานบุคคล 
 

 ๔.๖.๑ การปรับปรุงตําแหนงและคัดเลือกขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 

เพ่ือเล่ือนและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย  

และรองศาสตราจารย จํานวน ๔ ราย 
 

 การประชุมในระเบียบวาระท่ี ๔.๖.๑ เปนการประชุมลับ ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย ผูปฏิบัติหนาท่ี

ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย และผูท่ีไมมีสวนเก่ียวของจึงออกจากหองประชุม โดยท่ีประชุมอนุญาตให

นางสาวมนัญชยา รัตนกิจ ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย และผูชวยศาสตราจารยสุมิตรา ศรีชูชาติ  

รองอธิการบดีฝายบริหารงานบุคคล ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ เขารวม

ประชุมได  

ผูชวยศาสตราจารยสุมิตรา ศรีชูชาติ รองอธิการบดีฝายบริหารงานบุคคล ในฐานะเลขานุการ

คณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ นําเสนอท่ีประชุมพิจารณาผลการพิจารณาปรับปรุงตําแหนง 

และคัดเลือกขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาเขาขายเพ่ือเลื่อนและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงผูชวย

ศาสตราจารย และรองศาสตราจารย ตามท่ีคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการนําเสนอ จํานวน  

๔ ราย ดังนี้  

 ๑.  ผลการพิจารณาปรับปรุงตําแหนงและคัดเลือกขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา เขาขาย

เพ่ือเลื่อนและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย โดยวิธีปกติ จํานวน ๓ ราย  

 ๒.  ผลการพิจารณาปรับปรุงตําแหนงและคัดเลือกขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ไมเขา

ขายท่ีจะเลื่อนและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย โดยวิธีปกติ จํานวน ๑ ราย  

 รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๔.๖.๑ นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา 
 

 มติสภามหาวิทยาลัย  

  ๑.  อนุมัติปรับปรุงตําแหนงและคัดเลือกนายนักสิทธิ์ ปญโญใหญ พนักงานมหาวิทยาลัย  

สายวิชาการ ตําแหนงอาจารย สังกัดสาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร คณะเทคโนโลยีการเกษตร เพ่ือเลื่อนและ

แตงตั้งใหดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร ตั้งแตวันท่ี ๔ พฤษภาคม ๒๕๕๔  

  ๒.  อนุมัติปรับปรุงตําแหนงและคัดเลือกนายอัตถ อัจฉริยมนตรี พนักงานมหาวิทยาลัย  

สายวิชาการ ตําแหนงอาจารย สังกัดสาขาวิชาเทคโนโลยีและพัฒนาการเกษตร คณะเทคโนโลยีการเกษตร 

เพ่ือเลื่อนและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย สาขาวิชาเกษตรศาสตร ตั้งแตวันท่ี ๔ พฤษภาคม 

๒๕๕๔  



๒๐ 
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  ๓.  อนุมัติปรับปรุงตําแหนงและคัดเลือกนางนันทนภัส รัตนศิลปชัย ขาราชการพลเรือน 

ในสถาบันอุดมศึกษา ตําแหนงอาจารย สังกัดสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน คณะครุศาสตร เพ่ือเลื่อนและ

แตงตั้งใหดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน ตั้งแตวันท่ี ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๔  

  ๔. เห็นชอบผลการพิจารณาปรับปรุงตําแหนงและคัดเลือกนางสาวรัชนีพร สุทธิภาคศิลป 

พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ตําแหนงอาจารย สังกัดสาขาวิชาเทคโนโลยีและพัฒนาการเกษตร คณะ

เทคโนโลยีการเกษตร ไมเขาขายเลื่อนและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย สาขาวิชาปฐพีวิทยา  

 

 ๔.๖.๒ การปรับปรุงตําแหนงและคัดเลือกขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  

เพ่ือเล่ือนและแตงตั้งใหดํารงตําแหนง ผูชวยศาสตราจารย และรองศาสตราจารย  

(พิจารณาวินิจฉัยการทบทวนผลการพิจารณาผลงานทางวิชาการ จํานวน ๑ ราย) 

 

 การประชุมในระเบียบวาระท่ี ๔.๖.๒ เปนการประชุมลับ ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย ผูปฏิบัติหนาท่ี 

ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย และผูท่ีไมมีสวนเก่ียวของจึงออกจากหองประชุม โดยท่ีประชุมอนุญาตให

นางสาวมนัญชยา รัตนกิจ ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย และผูชวยศาสตราจารยสุมิตรา ศรีชูชาติ  

รองอธิการบดีฝายบริหารงานบุคคล ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ เขารวม

ประชุมได  

 ผูชวยศาสตราจารยสุมิตรา ศรีชูชาติ รองอธิการบดีฝายบริหารงานบุคคล ในฐานะเลขานุการ

คณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ นําเสนอท่ีประชุมวาตามท่ีสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งท่ี 

๔/๒๕๕๔ เม่ือวันท่ี ๑ เมษายน ๒๕๕๔ ไดมีมติเห็นชอบผลการพิจารณาปรับปรุงตําแหนงและคัดเลือก นางสาว

สารนิช พละปญญา ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตําแหนงอาจารย สังกัดภาควิชามนุษยศาสตร 

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ไมเขาขายเลื่อนและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย สาขาวิชา

ภาษาตะวันออก (หลักสูตรภาษาญี่ปุน) นั้น  

 ตอมา ผูเสนอขอฯ ไดยื่นเรื่องเพ่ือขอทบทวนผลการพิจารณาผลงานทางวิชาการครั้งท่ี ๑ ตอ สภา-

มหาวิทยาลัย และสภามหาวิทยาลัยไดสงเรื่องใหคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ เพ่ือพิจารณา

ดําเนินการตอไป ซ่ึงคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ ในคราวประชุมครั้งท่ี ๖/๒๕๕๔ วันท่ี  

๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๔ มีมติวา “คําชี้แจงขอโตแยงมีเหตุผลทางวิชาการ จึงรับไวพิจารณาโดยมอบคณะกรรมการ

ผูทรงคุณวุฒิเพ่ือทําหนาท่ีประเมินผลงานทางวิขาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการชุดเดิม 

พิจารณาคําชี้แจงขอโตแยงตอไป”  

 บัดนี้ คณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิเพ่ิงทําหนาท่ีประเมินผลงานทางวิชาการฯ ในคราวประชุมเม่ือวันท่ี 

๗ ธันวาคม ๒๕๕๔ ไดประชุมเพ่ือสรุปผลการขอทบทวนผลการพิจารณาผลงานทางวิชาการของผูเสนอขอฯ แลว 

มีมติวา “คําชี้แจงขอโตแยงไมมีเหตุผลทางวิชาการท่ีสามารถรับพิจารณาได” และยืนยันผลการประเมินเดิม 

คือ ผลงานวิชาการ ท้ัง ๒ เลม มีคุณภาพไมอยูในเกณฑท่ี ก.พ.อ. กําหนด  



๒๑ 
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 ดังนั้น คณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ ในคราวประชุมครั้งท่ี ๑/๒๕๕๕ เม่ือวันท่ี  

๑๘ มกราคม ๒๕๕๕ จึงไดประชุมเพ่ือพิจารณาแลว มีมติเห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะกรรมการ

ผูทรงคุณวุฒิเพ่ือทําหนาท่ีประเมินผลงานวิชาการฯ คือ คําชี้แจงขอโตแยงไมมีเหตุผลทางวิชาการท่ีสามารถรับ

พิจารณาได 

รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๔.๖.๒ นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา  

 

มติสภามหาวิทยาลัย  

 สภามหาวิทยาลัยมีคําวินิจฉัยเห็นชอบผลการขอทบทวนผลการพิจารณาผลงานทางวิชาการ  

ของนางสาวสารนิช พละปญญา ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตําแหนง อาจารย สังกัดภาควิชา

มนุษยศาสตร คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ตามมติของคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ  

วาขอโตแยงฯ ไมมีเหตุผลทางวิชาการท่ีสามารถรับพิจารณาได และยืนยันผลการประเมินเดิม คือ ผลงาน

วิชาการ ท้ัง ๒ รายการ มีคุณภาพไมอยูในเกณฑท่ี ก.พ.อ. กําหนด  

 

ระเบียบวาระท่ี ๕  เรื่องเสนอเพ่ือทราบหรือทักทวง 

 

 ๕.๑ รายงานการเงิน ประจําเดือนกันยายน ๒๕๕๔ ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 

 

 เลขานุการสภามหาวิทยาลัยนําเสนอท่ีประชุมวา ตามท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ไดนําระบบ

งบประมาณ พัสดุ การเงิน บัญชีกองทุน โดยเกณฑพึงรับ – พึงจาย ลักษณะ ๓ มิติ มาใชตั้งแตปงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๕๔ นั้น 

 บัดนี้ งานบัญชี กองคลัง สํานักงานอธิการบดี ไดจัดทํารายงานการเงินประจําเดือนกันยายน ๒๕๕๔ 

ตามระบบงบประมาณ พัสดุ การเงิน และบัญชีกองทุน โดยเกณฑพึงรับ – พึงจาย ลักษณะ ๓ มิติ  

ซ่ึงประกอบดวยรายงานการรับเงินรายได งบรายไดและคาใชจาย งบทดลอง เรียบรอยแลว และกองนโยบายและแผน

ไดจัดทํารายงานผลการปฏิบัติงานและการใชจายงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ เรียบรอย

แลว โดยท้ังสองหนวยงานรายงานขอมูลดังกลาว ณ สิ้นเดือนกันยายน ๒๕๕๔ 

 รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๕.๑ นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ 

 

 มติสภามหาวิทยาลัย 

  รับทราบ รายงานการเงิน ประจําเดือนกันยายน ๒๕๕๔ ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 

 

  



๒๒ 

 

                | สํานักงานสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชยีงใหม  ปรัชญา : เทีย่งตรง โปรงใส เปนกลาง สรางสรรคผลงาน มุงสูคุณภาพ 

ระเบียบวาระท่ี ๖  เรื่องอ่ืน ๆ 

 

๖.๑ การพิจารณาแตงตั้งผูชวยศาสตราจารยพิเศษ จํานวน ๑ ราย 

 

 การประชุมในระเบียบวาระท่ี ๖.๑ เปนการประชุมลับ ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย ผูปฏิบัติหนาท่ี 

ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย และผูท่ีไมมีสวนเก่ียวของจึงออกจากหองประชุม โดยท่ีประชุมอนุญาตให

นางสาวมนัญชยา รัตนกิจ ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย และผูชวยศาสตราจารยสุมิตรา ศรีชูชาติ  

รองอธิการบดีฝายบริหารงานบุคคล ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ เขารวม

ประชุมได  

ผูชวยศาสตราจารยสุมิตรา ศรีชูชาติ รองอธิการบดีฝายบริหารงานบุคคล ในฐานะเลขานุการ

คณะกรรมการพิจารณาเกณฑ คุณสมบัติ และผลงานทางวิชาการของผูเสนอขอแตงตั้งเปนผูชวยศาสตราจารย

พิเศษ จํานวน ๑ ราย นําเสนอท่ีประชุมพิจารณาผลการพิจารณาของคณะกรรมการฯ เพ่ือแตงตั้งให ดร.สมคิด 

พรหมมา ดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารยพิเศษ  

 รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๖.๑ นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา  

 

 มติสภามหาวิทยาลัย  

  อนุมัติใหแตงตั้ง ดร.สมคิด พรหมมา ตําแหนงอาจารยพิเศษ ของคณะเทคโนโลยีการเกษตร 

ดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารยพิเศษ สาขาวิชาสัตวบาล ตั้งแตวันท่ี ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๔  

 

๖.๒ กําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งตอไป 
 

 สภามหาวิทยาลัยกําหนดใหมีการประชุมครั้งตอไปในวันท่ี ๙ กุมภาพันธ ๒๕๕๕ เวลา ๑๓.๐๐ น.  

ณ หองประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น ๒ อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ 
 

เลิกประชุมเวลา  ๑๖.๑๐ น. 

 

 มนัญชยา รัตนกิจ ถนัด บุญชัย 

 (นางสาวมนัญชยา รัตนกิจ) (นายถนัด  บุญชัย) 

 ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย รองอธิการบดี 

 ผูจดบันทึกรายงานการประชุม เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

   ผูตรวจรายงานการประชุม 


